

Hội nghị trực tuyến của Thành viên ASEAN với TCHQTQ về Lệnh 248 và 249 diễn ra ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11, Ban thư ký ASEAN tổ chức trực tuyến buổi giới thiệu quy định Đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc (Lệnh 248), Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 249) đến các Cơ quan có thẩm quyền và đại diện các hiệp hội liên quan của Thành viên ASEAN và giải đáp các thắc mắc của Thành viên ASEAN do Tổng cục Hải quan Trung Quốc trình bày.

Tham dự phía Việt Nam có đại diện các cơ quan: Văn phòng SPS Việt Nam, các Cục: Bảo vệ Thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương), các hiệp hội, ngành hàng và một số doanh nghiệp liên quan.

Liên quan đến Hội nghị này, Văn phòng SPS Việt Nam đã kịp thời có thông báo gửi các cơ quan liên quan và tổng hợp một số nhóm câu hỏi gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc để giải đáp.

Hội nghị đã nghe đại diện Tổng cục Hải quan Trung Quốc trình bày những nội dung chính của Lệnh 248 và Lệnh 249. Trên cơ sở các câu hỏi của Thành viên ASEAN và của Việt Nam, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có giải đáp một số nhóm câu hỏi chính như sau:

1. Đối với 4 loại sản phẩm đã đăng ký và được cấp mã theo Công hàm 353 (thịt và sản phẩm từ thịt; sản phẩm thủy sản; sản phẩm sữa; tổ yến và sản phẩm từ tổ yến), các mã này tiếp tục có hiệu lực theo Nghị định thư đã ký giữa Cơ quan có thẩm quyền và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
2. Lệnh 248 chỉ áp dụng cho Doanh nghiệp chế biến – sản xuất – bảo quản và không áp dụng cho doanh nghiệp thương mại.
3. Trước 01/01/2022, các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực xuất khẩu) có thể sử dụng hai hình thức: Đăng ký trên website hoặc theo phương thức hiện hành giữa hai bên. Sau ngày 01/01/2022, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng nhập trên hệ thống trang web singlewindow.cn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thực hiện đăng ký.
4. Đối với 14 loại sản phẩm được quy định theo công hàm 353, các doanh nghiệp có thể tự hoàn thiện thủ tục đăng ký theo Điều 9 Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đối với các sản phẩm khác, các doanh nghiệp vui lòng xem Điều 8 Lệnh 248.
5. Đối với trường hợp doanh nghiệp tự đăng ký, hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc bao gồm: (1) Bản miêu tả công nghệ, dây chuyền sản xuất; (2) Thành phần nguyên liệu cấu thành sản phẩm; (3) Nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu; (4) Tỷ lệ thành phần.
6. Đối với những doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký và đã nộp hồ sơ trước 31/10/2021, kết quả sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào nửa cuối tháng 12 năm 2021.

7. Hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp tự đăng ký có thể được tra cứu trên đường link đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (sử dụng tên và tài khoản đã đăng ký) của doanh nghiệp tra cứu về thông tin về kết quả, xử lý bổ sung hồ sơ...
8. Toàn bộ hồ sơ, thông tin đăng ký của Doanh nghiệp khi đăng nhập hệ thống đăng ký của Tổng cục Hải quan đều bảo mật thông tin. Tài khoản đăng ký của Doanh nghiệp (tên tài khoản, mật khẩu) phải tự bảo quản, không chia sẻ để tránh thất thoát thông tin.
9. Khi đăng ký doanh nghiệp, mỗi một sản phẩm của mỗi một doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan cấp một mã số riêng. Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm sẽ được cấp các mã tương ứng.
10. Khi khai báo thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, hồ sơ phải có mã do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trường hợp thiếu hồ sơ sẽ không đạt yêu cầu khai báo.

Với mục tiêu không làm gián đoạn thương mại giữa các thành viên ASEAN – Trung Quốc, Trung Quốc đề nghị các bên liên quan hoàn thiện việc đăng ký doanh nghiệp đến trước ngày 31/12/2021. Đồng thời, Tổng cục Hải quan Trung Quốc mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thuộc ASEAN.

Văn phòng SPS Việt Nam, với chức năng là cơ quan đầu mối minh bạch các quy định của Thành viên WTO sẽ tiếp tục gửi các ý kiến còn chưa được làm rõ đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc để trả lời sớm đến các doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền như về biểu mẫu hồ sơ, biểu mẫu báo cáo, phương thức đăng ký đối với thủy sản sống làm thực phẩm, thông tin về các thông số kỹ thuật trên nhãn sản phẩm thủy sản, việc cung cấp tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thống nhất mã đăng ký doanh nghiệp...